

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖
เรื่อง การพิจารณากิจการในวงงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายประเจน บุปผาแสง	ประธานสภา อบต.	
๒	นายวิบูลย์ หงษา	รองประธานสภา อบต.	
๓	นางศรีัญญา ราชเจริญ	เลขานุการสภา อบต.	
๔	นายหนูกวน ทวยภา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	
๕	นายพลวุฒิ โคตรดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	
๖	นางสังวาลย์ ปะเสทะโก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	
๗	นางราตรี แน่นอุดร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	
๘	นายสุวรรณ์ เทียมจันทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	
๙	นายอุทัย อุดมดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	
๑๐	นายสุรียา ลอยคลัง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	
๑๑	นายบุญมี ปะเสทะโก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	
๑๒	นายนิคม ราชบุโฮม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	
๑๓	นายสมบัติ ซาดา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐	
๑๔	นายอามิตรดา เทียกทุม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑	
๑๕	นายประมวล สุมิตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒	
๑๖	นางบัวไข คงประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๖	
๑๗	นายเสกสรร ไชยตระมาตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๗	
๑๘	นายแสวง วรรณโพธิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๘	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายนิกาย รัตน์เมือง	นายก อบต.หนองคูขาด	
๒.	นายประยูร มูลราช	รองนายก อบต.หนองคูขาด	
๓.	นายสมหมาย เทียบฤทธิ์	รองนายก อบต.หนองคูขาด	
๔.	นายวิชัย ชมภูน้อย	เลขานุการนายก อบต.	
๕.	นายสุทธินันท์ พรอินทร์	รองปลัด อบต.หนองคูขาด	
๖.	นายปิยะเนตร ปราบพินาศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๗.	นางสาวชมภูณัฐ ศรีคลัง	นักทรัพยากรบุคคล	รก.หัวหน้าสำนักปลัด
๘.	นางสาวรัตนภรณ์ พรหมคุณ	นิติกร	
๙.	นางสาวพัชรภรณ์ แสนศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น

นางศรีัญญา ราชเจริญ
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่ประธานสภาฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ดิฉัน นางศรีัญญา ราชเจริญ เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอันทรงเกียรติแห่งนี้ จำนวน ๑๘ ท่าน ครบองค์ประชุม ลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ ประธานในที่ประชุม ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
-----สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมลุกขึ้นยกมือไหว้และกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย-----

ระเบียบวาระที่ ๑

นายประเจน บุษผาแสง
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ซึ่งตามประกาศอำเภอบรบือ เรียกประชุมสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ไม่เกิน ๑๕ วัน จึงได้กำหนดวันประชุมสภาฯ ครั้งนี้ขึ้น ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งในวันนี้ มีการพิจารณากิจการที่เกี่ยวข้องกับสภาฯ ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติในการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ และจะได้พิจารณาในระเบียบวาระของการประชุมฯ ครั้งนี้ต่อไป สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน รับทราบนะครับ

มติที่ประชุม
นายประเจน บุษผาแสง
ประธานสภาฯ

รับทราบ
ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒

นายประเจน บุษผาแสง
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โดยเป็นการพิจารณากิจการที่เกี่ยวข้องกับวงงานกิจการสภาฯ ซึ่งเลขานุการสภาฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย และได้มีการจัดส่งให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบล่วงหน้า ขอให้

-/สมาชิกสภาฯ..

สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจทานคู่มืออีกครั้งก่อนที่จะมีการขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป หากมีข้อผิดพลาดสามารถขอแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ได้ ก่อนที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จะได้ลงนามเพื่อรับรองการตรวจรายงานการประชุมต่อไป หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะขอแก้ไข รายงานการประชุม กระผมในนามของประธานสภาฯ จะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ครั้งแรกต่อไป สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก โปรดยกมือครับ และขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับจำนวนสมาชิกฯ ที่ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกะทุ่ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง

๕.๑.๑ การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

นายประเจน บุบผาแสง
ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติเพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ ให้รับทราบก่อนที่จะ

นายนิภาย รัตนเมือง
นายก อบต.หนองคูขาด

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน กระผมนายนิภาย รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตต่อที่ประชุมสภาฯ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน

-/ปลัด...

นายสุทธินันท์ พรอินทร์
รองปลัด อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด และนางสาวพัชรภรณ์ แสนศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ต่อไปครับ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งคณะผู้บริหาร จะดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จึงได้มีการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด จึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขึ้น โดยรายละเอียดจะให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนฯ เป็นผู้ชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบต่อไป ครับ ขอขอบคุณครับ

นางสาวพัชรภรณ์ แสนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรภรณ์ แสนศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการแก้ไขจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้เสนอให้สภาฯ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

-----รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย-----

นายประเจน บุบผาแสง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ให้สภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปราย ซักถาม ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ เพิ่มเติม นี้หรือไม่ หากมีเชิญ ครับ

นางบัวไข คงประเสริฐ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖ ขอสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับโครงการฯ บางหมู่บ้านจะได้โครงการฯ ที่ตั้งงบประมาณไว้มาก และหลายโครงการ ซึ่งได้เป็นไปตามความจำเป็น และเป็นการแก้ไขปัญหา

-/ความเดือด...

	<p>ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หรือไม่ เช่นโครงการของหมู่ ๑๖ ใน ปีงบประมาณนี้ก็ให้เป็นของหมู่ ๑๔ เพราะเห็นว่ามี ความเดือดร้อนและ มีความจำเป็นมากกว่า</p>
นายนิทาย รัตนเมือง นายก อบต.หนองคูขาด	<p>เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายนิทาย รัตนเมือง นายกองค้การบริหารส่วนตำบล หนองคูขาด ขอชี้แจงที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนา เพราะมีบางหมู่บ้านมีโครงการ และตั้งงบประมาณ ไว้มากกว่าหมู่บ้านอื่น ซึ่งฝ่ายบริหารได้คำนึงถึงความจำเป็น เดือดร้อน และแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ทั้งตำบลหนองคู ขาดตามลำดับ มิใช่หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมีความ เดือดร้อนและความจำเป็นที่แตกต่างกัน</p>
นายสุทธินันท์ พรอินทร์ รองปลัด อบต.	<p>เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก ท่าน กระผม นายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอชี้แจงเพิ่มเติม เพราะบางโครงการเป็นโครงการที่ฝ่ายบริหารมีความ จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนใน พื้นที่ เช่น โครงการฯ ที่จะดำเนินการในเขตพื้นที่บ้านหนองคูขาด ซึ่งเป็น ที่ชลประทาน และเป็นโครงการที่ฝ่ายบริหารได้เสนอเพราะเห็นว่า ประชาชนที่มีบ้านเรือนในเขตพื้นที่ชลประทานได้รับความเดือดร้อนในการ ใช้เส้นทางสัญจรเข้าออกบ้านเรือนของตนเอง และจะมีการขออนุญาตใช้ พื้นที่ต่อชลประทานต่อไป</p>
นายประเจน บุบผาแสง ประธานสภาฯ	<p>ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงต่อสภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ที่จะอภิปราย ชักถาม เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ อีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะชักถาม กระผม ประธานสภาฯ จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาลงมติแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป ครับ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ครับ</p>
มติที่ประชุม	<p>เห็นชอบ ๑๕ ท่าน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๓ ท่าน</p>
	<p><u>๕.๒ การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖</u></p>
นายประเจน บุบผาแสง ประธานสภาฯ	<p>ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขอเชิญ ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อสภาฯ ได้รับทราบ เชิญครับ</p>
นายนิทาย รัตนเมือง นายก อบต.หนองคูขาด	<p>เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน กระผม นาย นิทาย รัตนเมือง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาต ต่อที่ประชุมสภาฯ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด และนางสาวพัชราภรณ์</p>

นายสุทธินันท์ พรอินทร์ รองปลัด อบต. แสนศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุมสภาฯ ต่อไปครับ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งคณะผู้บริหาร จะดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จึงได้มีการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด จึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขึ้น โดยรายละเอียดจะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนฯ เป็นผู้ชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบต่อไป ครับ ขอขอบคุณครับ

นางสาวพัชราภรณ์ แสนศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชราภรณ์ แสนศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขอชี้แจงรายละเอียด แผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ค่ะ

-----รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย-----

นายประเจน บุปผาแสง ประธานสภาฯ ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ให้สภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปราย ชักถาม ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ เพิ่มเติม นี้หรือไม่ หากมีเชิญ ครับ

นางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖ ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเสนอโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองคูขาด

นายวิบูลย์ หงษา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผม นายวิบูลย์ หงษา รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓ จากรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีบางหมู่บ้านที่ตั้งงบประมาณไว้ ๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ซึ่งค่อนข้างสูง ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงด้วยครับ

นายนิทาย รัตนเมือง นายก อบต.หนองคูขาด เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายนิทาย รัตนเมือง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตชี้แจงตามที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถาม ซึ่งท่านสมาชิกสภาฯ อาจจะไม่เข้าใจ ยกตัวอย่างโครงการฯ หมู่ที่ ๑๐ ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท เป็นโครงการฯ ที่จ่ายจากเงินสะสม ซึ่งเป็นการ

แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน แต่โครงการฯ ในที่ กำหนดไว้ในข้อบัญญัติฯ งบประมาณก็จะไม่มาก ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ ตรวจสอบอย่างละเอียด หรือบางโครงการเป็นโครงการที่ฝ่ายบริหารได้ เสนอ เช่นโครงการของหมู่ ๑๖ โดยโครงการทั้งหมดเป็นโครงการที่ พัฒนาตำบลหนองคูขาดทั้งสิ้น ให้ทุกท่านมองไปยังภาพรวมของตำบลให้พื้ น้องประชาชนในตำบลหนองคูขาดได้รับประโยชน์ทุกคน ไม่ใช่หมู่บ้านใด หมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งโครงการที่เชื่อมถนนในหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านก็มอบให้ กองช่างได้สำรวจให้เหมาะสม ให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่สุด ให้สมาชิก สภาฯ ทุกท่านดูความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลหนองคูขาด แก้ไข ความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลหนองคูขาด ตรงไหนที่จำเป็นที่จะ แก้ไข ไม่ใช่มองเพียงแค่หมู่บ้านของตนเองเพียงอย่างเดียว บางหมู่บ้านก็ ไม่สามารถดำเนินการงานโครงสร้างได้ เพราะไม่มีถนนหนทางที่จะ ดำเนินการแล้ว มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมดแล้ว จะทำอย่างอื่น นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ของ อบต.ไม่ได้ ในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหาร ตรงไหนที่จำเป็น ผมก็จะใช้อำนาจฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข เพราะจะ อาศัยผู้นำหมู่บ้านอย่างเดียวคงไม่ได้ เช่น หมู่ ๔,๕,๑๐ เป็นต้น ขอให้ดู ในปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ บางหมู่บ้าน บางโครงการ ปี ๒๕๖๖ ก็ยังไม่ดำเนินการ ไม่สามารถดำเนินการได้ ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง โครงการ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงต่อสภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ที่จะอภิปราย ชักถาม เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ อีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะซักถาม กระผม ประธานสภาฯ จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาลงมติแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป ครับ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๕ ท่าน
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๓ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๒

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ

นายอุทัย อุดมดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖

มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือ พนักงานส่วนตำบล จะ ประชาสัมพันธ์ หรือชี้แจง เกี่ยวกับงานขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองคูขาด เชิญชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ครับ หากมี เชิญครับ
เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายอุทัย อุดมดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ขอสอบถามฝ่ายบริหารว่าบ ซ่อมแซมยังมีอยู่หรือไม่ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนถนนเส้นทางบ้านนา เพียงไปบ้านโนนแดงได้รับความเสียหายมาก ขอฝากฝ่ายบริหารได้พิจารณา ดำเนินการซ่อมแซมด้วยครับ

นางบัวไข คงประเสริฐ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖ ขอสอบถามฝ่ายบริหาร

- เกี่ยวโครงการถนนลงหินคลุกของหมู่ที่ ๑๕ และ หมู่ ๑๔ นั้น เป็นโครงการที่ลงหินคลุกเหมือนกันแต่ทำไมหินคลุกมีลักษณะไม่เหมือนกัน เพราะรู้สึกว่าการลงหินคลุกของหมู่ที่ ๑๕ จะดีกว่าของหมู่ที่ ๑๔
- นายปิยะเนตร ปราบพินาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผม นายปิยะเนตร ปราบพินาศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงเกี่ยวกับลักษณะของหินคลุกที่มีการดำเนินโครงการของหมู่ที่ ๑๔ และ ๑๕ ซึ่งที่มีจากแหล่งหินนั้นมีที่มาคนละแหล่งหินกัน จึงมีลักษณะไม่เหมือนกัน
- นายประเจน บุปผาแสง
ขอฝากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเส้นทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ซึ่งมีลักษณะค่อนข้างเป็นแอ่งน้ำ ถ้าน้ำมาจะระบายไม่ทัน มีน้ำขัง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ถ้ามีรถสัญจรไปมาน้ำที่ขังอยู่ก็จะกระเด็นใส่บ้านเรือนชาวบ้านเป็นประจำ ฝากฝ่ายบริหารได้ดูแลด้วยครับ
- นายนิทาย รัตนเมือง
นายก อบต.หนองคูขาด
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายนิทาย รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตชี้แจงท่านประธานสภาฯ ผมทราบถึงปัญหาของหมู่บ้าน ซึ่งอาจจะมีการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ อีกครั้ง เพราะหากจะซ่อมแซมคงจะไม่ไหวเพราะใช้งบประมาณค่อนข้างมาก
- นายวิบูลย์ หงษา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓
เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผม นายวิบูลย์ หงษา รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓ ขอฝากฝ่ายบริหารได้พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือถนนเส้นทางบ้านหัวฝาย ซึ่งถูกน้ำกัดเซาะ ประชาชนใช้สัญจรไปมาจะเกิดอันตรายเป็นอย่างมาก
- นายนิทาย รัตนเมือง
นายก อบต.
เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขออนุญาตทำความเข้าใจให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ถนนเส้นดังกล่าวเป็นของ อบจ. ซึ่งผมได้รายงานไปแล้วให้มาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข และได้เสนอไปยัง สมาชิกสภาฯ จังหวัด (สจ.) พื้นที่ไปแล้วให้ดำเนินการแก้ไขพร้อมทั้งเสนอแนวทางที่เป็นการแก้ไขแบบถาวรไปแล้ว
- นางบัวไข คงประเสริฐ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖
เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖ ขอสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับงานสาธารณสุข กรณีเกิดไข้เลือดออก ซึ่ง รพ.สต.จะแจ้งให้ อบต. มาดำเนินการพ่นหมอกควันก่อนได้หรือไม่ ไม่จำเป็นต้องรอหนังสือ เพราะเกรงว่าจะชักช้าไม่ทันการในการป้องกันโรค และอีกเรื่องคือเรื่องประเพณีลอยกระทง อบต.จะเป็นผู้ดำเนินการเองหรือให้แต่ละชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ
- นายนิทาย รัตนเมือง
นายก อบต.
เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขออนุญาตทำความเข้าใจให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ เกี่ยวกับการพ่นหมอกควันในการควบคุมโรคไข้เลือดออก ควรให้ รพ.สต.ทำหนังสือแจ้งมายัง อบต.เป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าน้ำมันในการใช้พ่นหมอกควันดังกล่าวด้วย

นายสมหมาย เทียบฤทธิ์
รองนาย อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมหมาย เทียบฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอเสนอการจัดรูปแบบประเพณีลอยกระทงตามที่มีในโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง อบต.จะต้องดำเนินการด้วยตนเองเป็นไปตามระเบียบการจัดงานครับ

นายประยูร มุลราช
รองนาย อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายประยูร มุลราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอเสนอเกี่ยวกับการพ่นหมอกควันในการควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งก็ต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ อบต. เป็นผู้ดำเนินการ พร้อมทั้งหลักฐานของการเกิดเคสในพื้นที่ด้วยครับ

นางศรีัญญา ราชเจริญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวศรีัญญา ราชเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔ ต้องขอขอบคุณ หมู่ที่ ๑๖ ที่ได้ให้โครงการแก่ หมู่ที่ ๑๔ เพราะมีความเดือดร้อนและจำเป็น และขอแจ้งฝ่ายบริหารว่า เมื่อ ๒ - ๓ วันที่ผ่านมา มีชาวบ้านบางรายได้แอบมาเอาหินคลุกที่เหลือที่กองไว้อยู่หมู่ที่ ๑๖ จึงขอแจ้งฝ่ายบริหารได้ทราบ และอีกเรื่อง คือ ประชาชนได้แจ้งว่าถนนหมู่ที่ ๑๔ ที่เคยทำประชาคมไปแล้ว แต่ฝ่ายบริหารแจ้งว่าไม่ยากให้ทำเพราะเป็นการทำถนนทับซ้อนกัน ขอให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ แก้ไขความเดือดร้อนด้วยค่ะ

นายพลวุฒิ โคตรดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผม นายพลวุฒิ โคตรดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อยากให้เพิ่มการป้องกันและควบคุมในตำบลให้มากกว่านี้ฝากฝ่ายบริหารด้วยครับ

นายประยูร มุลราช
รองนาย อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายประยูร มุลราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบล มีการรณรงค์และป้องกัน โดยการนำทีม ของ รพ.สต.ตำบล และ อสม. ที่มีการตรวจสอบไขว่ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกอยู่เป็นประจำครับ

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน นะครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปแล้วเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้าน มีสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หรือพนักงานส่วนตำบลท่านใดที่จะชี้แจงประชาสัมพันธ์ หรือพูดคุยในวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มี ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ และขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และทำให้การประชุมสภาฯ ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

ศรีัญญา ราชเจริญ
(นางศรีัญญา ราชเจริญ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ผู้รับรองรายงานการประชุม

ประเจน บุปผาแสง
(นายประเจน บุปผาแสง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

บัวไข คงประเสริฐ
(นางบัวไข คงประเสริฐ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๖

ราตรี แน่นอุดร
(นางราตรี แน่นอุดร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๔

สุรียา ลอยคลัง
(นายสุรียา ลอยคลัง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๗